



สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และ PM ๒.๕</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และ PM ๒.๕ ในพื้นที่ ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ การเกษตร ให้พิจารณาดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการ พางทองคำโมเดลในพื้นที่</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายป่าพิจารณาจัดตั้งศูนย์ อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในระดับพื้นที่หรือระดับหมู่บ้าน การกำหนดมาตรการในพื้นที่ กำหนดจัดการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน และเตรียมความพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๒. การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ขับเคลื่อนในเรื่องชุมชนปลอดภัย ๑ ถนนปลอดภัยและ ๑ โรงเรียน ปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>- ให้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๓. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ เรื่องดังกล่าวก็ได้</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๔. ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me</p> <p>- ขอให้ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเพื่อน @esshelpme ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me โดยพบเห็น การกระทำผิดเหตุร้าย ๕ กรณี ได้แก่ ๑) ช่มชู้จะทำร้าย/ทำร้าย ๒) กักขังหน่วงเหนี่ยว ๓) เสี่ยงถูกวางระเบิดทางเพศ ๔) ผู้คลุ้มคลั่ง ก่อให้เกิดเหตุร้าย และ ๕) มีวสันตภัยให้เกิดเหตุร้าย สามารถแจ้งเหตุร้าย ได้ทางระบบ ESS Help Me ได้โดยตรง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึง ทีมสหวิชาชีพจะถึงจุดเกิดเหตุทันที ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย ในพื้นที่ทราบและเพิ่มเพื่อนในระบบดังกล่าวด้วย</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดพิษณุโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือสนับสนุน และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลด้วย</li> </ul>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๖. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันย้อนหลังให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันตามแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันย้อนหลังให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน</li> <li>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๓ แห่ง (เทศบาลตำบลพลายชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วประชา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา) ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานส่งแบบรายงานให้จังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย</li> </ul>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๗. โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร ตามแนวทางที่กระทรวงกำหนด</li> </ul>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๘. ข้อมูลการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปีและสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๕ เร่งรัดดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นเงินจะตกเป็นพับไป</li> <li>- ขอให้จัดให้ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบรายละเอียดของใบจัดสรรและสภาพของพื้นที่ให้ชัดเจน ไม่ควรดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการกอบกู้ผูกพันโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย</li> </ul>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๙. ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำในเรื่องการบันทึกการควบคุมงานประจำวันของช่างควบคุมงานให้ทำเป็นประจำทุกวัน และเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกสัปดาห์</li> </ul>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคารจังหวัดพิษณุโลก</b></p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p><b>๑๑. การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน</b></p> <p>- ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานโดยเคร่งครัด</p>	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p><b>๑๒. แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๕๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p><b>๑๓. การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบตัดสินในแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ</b></p> <p>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนการดำเนินการในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการจะมาตรวจประเมินจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” เพื่อให้สามารถจัดการขยะที่ต้นทางและใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำทั้ง ๓๘ แห่ง ตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบในอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมการใช้งานอยู่เสมอ และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พส ๐๒๒๓.๖/ว ๓๖๘๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>๑๕. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- ให้ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาระเบียบดังกล่าว และถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวต่อไป</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก